

## แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีย์เปอร์

นำเสนอเมื่อ : 19 เม.ย. 2555

ไอซีที ชวนพ่อแม่ใช้โปรแกรม “ไอซีที เฮาส์คีย์เปอร์” ปกป้องเด็กเข้าเว็บไม่เหมาะสม

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) กล่าวว่า ปิดเทอมนี้เป็นห่วงความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีเวลาว่างในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และอาจนำไปสู่การใช้งานในเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บลามกอนาจาร เว็บการพนัน โดยที่ผู้ปกครองไม่สามารถอยู่ควบคุมพฤติกรรมการใช้งานได้

ดังนั้น กระทรวงไอซีทีชวนให้ผู้ปกครองใช้โปรแกรมไอซีที เฮาส์คีย์เปอร์ (ICT Housekeeper) เป็นเครื่องมือในการช่วยดูแลและป้องกันเด็กและเยาวชนจากเว็บร้าย รวมถึงภัยอันตรายต่าง ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม โดยโปรแกรมไอซีที เฮาส์คีย์เปอร์ จะทำหน้าที่ช่วยผู้ปกครองในการกำหนดระยะเวลา และช่วงเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน ผู้ปกครองสามารถกำหนดเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสมลงในโปรแกรมได้ด้วยตนเอง เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากเว็บร้ายเหล่านั้น

ขณะที่ระบบอัตโนมัติของโปรแกรมก็จะปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสมเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน พร้อมกันนี้ยังมีระบบบันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลการใช้งานของลูกได้

ผู้ปกครองที่สนใจ จะใช้โปรแกรมไอซีที เฮาส์คีย์เปอร์ เพื่อดูแลและเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับเด็กและเยาวชนในปกครอง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่เว็บไซด์ [www.mict.go.th](http://www.mict.go.th) หรือ [www.ict.housekeeper.com](http://www.ict.housekeeper.com) ซึ่งจะมีรายละเอียดวิธีการใช้ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสม

สำหรับการพัฒนาโปรแกรมไอซีที เฮาส์คีย์เปอร์ ดำเนินการภายใต้ “โครงการจัดการดูแลและเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม” โดยได้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมใหม่ให้สามารถรองรับ Windows 7 และได้ผลิตแผ่นโปรแกรมเผยแพร่ จำนวน 10,000 แผ่น รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงเว็บไซด์ [ict.housekeeper](http://www.ict.housekeeper.com) ให้ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดได้.